



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี โทร. ๓๔๐๖

ที่ กษ ๐๔๐๔/ว.๒๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การผ่อนผันการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่จัดหาจากเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร
แปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ ๕,๐๐๐ ล้านบาท)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ / หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำคำแนะนำ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุน
สินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ ๕,๐๐๐ ล้านบาท)
กำหนดให้สถาบันเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อเพื่อการลงทุนตามโครงการ แล้วยำเงินไปจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์
เพื่อใช้แปรรูปยางพารา และ/หรือสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ดังกล่าว
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๔๐๔/ว.๗
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเพิ่มศักยภาพในด้านประสิทธิภาพการผลิต อันจะนำไปสู่
ความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรและมวลสมาชิก ดังนั้น เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลและก่อให้เกิดความศรัทธา
เลื่อมใสในระบบสหกรณ์ ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๕ กำหนดว่าการปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดชัดเจนใน
ระเบียบนี้ ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยโดยกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการ หรือคำแนะนำให้ปฏิบัติได้ตาม
ความจำเป็น จึงเห็นควรให้สถาบันเกษตรกรได้รับผ่อนผันการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ โดยไม่ต้องคำนวณ
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปยางพารา และ/หรือโรงงานแปรรูปยางพาราที่จัดหาจากเงินกู้
โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ
๕,๐๐๐ ล้านบาท) ในช่วงระยะเวลาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ซึ่งสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาปลอดชำระต้นเงินกู้ตามโครงการดังกล่าว และให้เปิดเผยการได้รับผ่อนผันการคิด
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามโครงการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ


(นายวิฑูรย์ ทรัพย์สงัด)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์